



4PW

ฉบับที่ 3
ปี 2560



ร่อนตะกรงประติณสุขภาพ สู่กระบวนการทศักรองระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันถกสนทนาระดมความคิดเห็นเบื้องต้นตามที่ภาคีเครือข่ายเสนอเข้าสู่การพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

“ผมอยากให้คณะอนุกรรมการฯ ช่วยกันพิจารณาว่าประเด็นไหนที่จะไปต่อได้ โดยใช้เกณฑ์เรื่องความสำคัญ ความรุนแรง ความสนใจของสาธารณะต่อประเด็นนั้นๆ และความเป็นไปได้ในการนำไปผลักดันเชิงนโยบายหรือก่อให้เกิดผลต่อเนื้อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีมาประกอบการพิจารณา ซึ่งหากประเด็นไหนที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าสนใจก็จะเชิญผู้เสนอประเด็นและผู้มีส่วนได้เสียกับประเด็นนั้นๆ มาร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ ๑๗ พฤษภาคมนี้ต่อไป” นพ.ประสิทธิ์ชัย กล่าวต่อที่ประชุม

สำหรับประเด็นนโยบายสาธารณะที่มีผู้เสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในครั้งนี้มี ๕ ประเด็น ประกอบด้วย ๑.การส่งเสริมให้สถานประกอบการด้านอาหารกำหนดเมนูทางเลือกมาตรฐานที่เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพ/มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ๒.นโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ๓.การบาดเจ็บของสมอมนักมวยเด็ก: ความขัดแย้งของสุขภาพกับวัฒนธรรม ๔.การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง: ‘สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา’ เพื่อสุขภาพของเด็กลดวัยและประถมศึกษา ๕.การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ▶



การประชุมเป็นไปอย่างออกรรสรส อนุกรรมการต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างรอบคอบ โดยที่ประชุมเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ทุกประเด็นมีความสำคัญและน่าสนใจ จึงเห็นชอบให้นำทั้ง ๕ ประเด็นเข้าสู่กระบวนการในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะเชิญผู้เสนอประเด็นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันอภิปรายถึงรายละเอียดในแต่ละเรื่อง ก่อนที่จะมีกระบวนการพัฒนาข้อเสนอและให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) พิจารณากลับกรอกก่อนประกาศเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติช่วงปลายปี ๒๕๖๐ ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์อีก ๒ ประเด็น ได้แก่ **ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health literacy) และ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน** ที่ สช. จะเป็นแกนประสานในเบื้องต้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อร่วมกันผลักดันประเด็นเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ต่อไป

เป็นที่น่าติดตามต่อไปว่าในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะถึงนี้ จะมีสักกี่ประเด็นที่พร้อมและจะไปต่อโดยใช้กระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม... ๕

ตั้ง ‘พื้นที่ต้นแบบ’ ขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ ฝึกเครือข่ายชุมชนเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเด็กกับสื่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมี **ดร.ธีรรัตน์ พันทวี วงศ์ระนอง** เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ “**คณะอนุกรรมการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์**” ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยล่าสุดอยู่ระหว่างบริหารจัดการความรู้เรื่องเกมออนไลน์ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเด็กติดเกม

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบ สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้สรุปข้อเสนอจากเวทีเสวนา “**เด็กไทย ๔.๐ ออนไลน์ ร้ายหรือดีอยู่ที่ใคร?**” กลุ่มมติเด็กกับสื่อออนไลน์ ใน ๔ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑.ควรมีการสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งกลไกระดับพื้นที่ที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ๒.ผู้ประกอบการค่ายมือถือควรพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชัน หรือมาตรการปกป้องคุ้มครองเยาวชนอยู่ในระบบการบริการปกติ ให้กับลูกค้า ๓.ควรมีช่องทางสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ๔.ควรมีการจัดเวทีสาธารณะเรื่องสื่อไอทีที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับกลไกส่วนกลาง จังหวัด ตำบล และท้องถิ่น

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดข้อเสนอดังกล่าวสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยเฉพาะข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งกลไกระดับพื้นที่หรือชุมชน ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่เข้ามาเป็นกลไกคณะกรรมการฯ จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในส่วนนี้เพิ่มเติมในองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ต่อไป

ศ.เกียรติคุณ พญ.สยามพร ศิริรานวน ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นว่า ขณะนี้ จ.ลำปาง ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบเรื่องประชารัฐกับการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยในพื้นที่มีเครือข่ายโรงเรียนในระดับอำเภอที่จะปฏิรูปการศึกษาในกระบวนการสมัชชาอยู่แล้ว จึงเสนอให้ จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษา และให้ตั้งวิยรุ่น “**กลุ่มเจนนาย**” เข้ามาร่วมกระบวนการ เนื่องจากคนกลุ่มนี้ใช้เทคโนโลยีและไอทีอยู่ในชีวิตประจำวัน และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกับผู้ใหญ่หรือ “**กลุ่มเจนเอ็กซ์**” ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานในปัจจุบัน

ด้าน **คุณพงษ์ธร จันทรัศมิ์** หนึ่งในคณะกรรมการฯ เสนอว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่ได้ จึงเสนอให้เลือกแกนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดมาเป็นกลไกคณะกรรมการฯ ซึ่งจะเข้าใจบริบทของพื้นที่และมีแนวทางการขับเคลื่อนได้อย่างสอดคล้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันว่าจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนในองค์ประกอบคณะกรรมการฯ รวมถึงวางแนวทางหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเพื่อศึกษารูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเด็กกับสื่อออนไลน์ และนำเสนอบทเรียนของพื้นที่ต้นแบบในเวทีระดับนโยบายต่อไป ๕

